
 

 

 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดสุพรรณบุรี) 

-------------------------- 
 
๑. ช่ือโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ  วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๓. สถานที่   ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภออู่ทอง จังหวดัสุพรรณบุรี 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หน่วยงานภาครัฐ       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิเช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทําให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องดําเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง   

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งกําหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกําหนดให้เร่ิมดําเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 
๖. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
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จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย มีแม่น้ําสุพรรณบุรีหรือแม่น้ํา 
ท่าจีนไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้ จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๔ องศา 
๔ ลิปดาถึง ๑๕ องศา ๕ ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ ๙๙ องศา ๑๗ ลิปดา ถึง ๑๐๐ องศา ๑๖ 
ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ํา มีพื้นที่ประมาณ ๕,๓๕๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๓๔๘,๗๕๕ ไร่  
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางรถยนต์ ๑๐๗ กิโลเมตรและทางรถไฟ ๑๔๒ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และ พระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุทัยธานี 
ข้อมูลการปกครอง 
การบริหารราชการ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 
๑. จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ อําเภอ ๑๑๐ ตําบล ๑,๐๐๘ หมู่บ้าน 

สําหรับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง 
เทศบาลตําบล ๔๔ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล ๘๐ แห่ง รวม ๑๒๗ แห่ง  

๒. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งเขตการปกครองออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 
๑ แห่ง เทศบาลเมือง จํานวน ๒ แห่ง เทศบาลตําบล จํานวน ๔๔ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน ๘๐ แห่ง 

ข้อมูลประชากร 
จํานวนประชากรแยกเพศและครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดสุพรรณบุรีมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 

๘๔๖,๓๓๔ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๔๓๗,๕๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๐ เพศชาย จํานวน 
๔๐๘,๘๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๐ 

๗. วิธีการดําเนินการ  
             จัดประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ    

จัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อนํามาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ตลอดจนให้ความรู้เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา 
ภารกิจที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนนําเสนอประเด็นหรือสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ
ให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญของ
การดําเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงหอประชุมที่ว่าการอําเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนําผู้แทนส่วนราชการ
ในจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นผู้ดําเนินรายการแนะนําสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในคร้ังนี้ 



๓ 
 
ประกอบด้วย  
 ๑. พลเอก ดนัย  มีชูเวท  รองประธานกรรมการ คนที่สาม 
     ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง 
 ๒. นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๓. นายอนุศักดิ์  คงมาลัย   กรรมการ 
 ๔. นายทวีวงษ์  จุลกมนตรี   กรรมการ 
 ๕. นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร   กรรมการ 
 ๖. นายไพโรจน์  พ่วงทอง  กรรมการ  
 ๗. นายปัญญา  งานเลิศ  กรรมการ 
 ๘. นางเบญจรัตน์  จริยธาราสิทธิ์  กรรมการ 
 ๙. พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ์   กรรมการ 
 ๑๐. นางจิรดา  สงฆ์ประชา  กรรมการ 

 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการจาก ๒ หน่วยงานร่วมลงพื้นที่ ดังนี้ 
กระทรวงมหาดไทย 
นายภูสิต สมจิตต์     ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
      เขตตรวจราชการที่ ๓ 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
นายสมเกียรติ ธงศรี     ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
      เขตตรวจราชการที่ ๓ 

 จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้ดําเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการและประชาชน 
โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 

พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม ได้กล่าวทักทายประชาชนและผู้แทนส่วน
ราชการและกล่าวถึงโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งแบ่งการดําเนินงานเป็น ๗ ภาค และลงพื้นที ่
พบประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดภาคกลาง หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ตลอดจนหน้าที่และอํานาจตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญในการเสนอแนะ ติดตาม และเร่งรัด
ผลสําเร็จของหน่วยงานต่าง ๆ ในการดําเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
โอกาสนี้ ได้กล่าวถึงปัญหาเก่ียวกับน้ําที่มีมายาวนาน ซึ่งแม้จะมีน้ํามากแต่ก็ยังไม่เพียงพอ หน่วยงานที่ดูแล
เร่ืองน้ําในปัจจุบัน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โดยมีกรมทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ยังมีกระทรวงมหาดไทยที่มีหน้าที่
ดูแลเรื่องน้ํา ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนดไว้ว่าแหล่งน้ําใด ๆ ที่มีขนาดน้อยกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ให้อยู่ในการ
ดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ร่วมด้วย ซึ่งการ
พัฒนาแหล่งน้ําหรือการแก้ปัญหานํ้าแล้งน้ําท่วม สามารถกระทําการผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ํา และ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (สทนช.) ซึ่งจะให้การช่วยเหลือได้ แต่ปัญหาที่มีอยู่คือการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงเสนอให้ของบประมาณผ่านไปทางคณะกรรมการลุ่มน้ํา/
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คณะอนุกรรมการจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัด นอกจากนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลแหล่งน้ําที่มี
อยู่ให้ดี พัฒนาให้ดีขึ้น สามารถเสาะหาแหล่งน้ําใหม่เพิ่มเติมได้โดยผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ํา หรือประสาน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทําแผนงานงบประมาณ เสนอผ่านมาทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ คณะกรรมการ
ลุ่มน้ํา ผ่านทาง สทนช. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ 
หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เพื่อขอรับการสนับสนุนน้ํา
บาดาลแต่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

ในส่วนของกฎหมาย เป็นเร่ืองใกล้ตัวและเป็นเร่ืองที่ประชาชนควรรู้ โดยการใช้สมาร์ทโฟนค้นหา
จาก Google และดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ปรากฏได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมนี้ ขอยกตัวอย่าง
กฎหมายสําคัญและใกล้ตัวให้ได้รับทราบ ได้แก่ ๑) พระราชบัญญัติเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
มาตรา ๕/๒ ห้ามมิให้คนต่างด้าวเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม เพราะฉะน้ันชาวต่างชาติจะเช่าที่ดิน
แข่งขันกับเกษตรไม่ได้ และมาตรา ๔๓ ในปีใดการทํานาไม่ได้ผลตามปกติโดยมิใช่ความผิดของผู้เช่านา ถ้าได้
ผลผลิต ต่ํากว่าสามในสี่ของผลผลิตขั้นสูงที่คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบล หรือ 
คชก. ตําบล กําหนดให้ผู้เช่านาเสียค่าเช่านาลดลงตามส่วนของผลผลิต ที่ได้รับต่ํากว่าผลผลิตขั้นสูงดังกล่าว 
แต่ถ้าได้ผลผลิตต่ํากว่าหนึ่งในสามของผลผลิตขั้นสูง ผู้ให้เช่านาจะเรียกเก็บค่าเช่านามิได้ มาตรา ๖๕/๒  
คนต่างด้าวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕/๒ หรือใช้ให้ผู้มีสัญชาติไทยดําเนินการเช่าที่ดิน เพื่อประกอบเกษตรกรรม
แทนตน ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปีและปรับตั้งแต่สองแสนบาท ถึงหนึ่งล้านบาท ๒) พระราช 
บัญญัติทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕ บุคคลใดจะประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ต้องจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจ ทวงถามหน้ีต่อนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และ
มาตรา ๙ ซึ่งได้กล่าวถึงการปฏิบัติของผู้ทวงถามหน้ี ในกรณีของสถานที่ติดต่อ และเวลาในการติดต่อลูกหนี้ 
โดยกําหนดให้ติดต่อได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา และใน
วันหยุดราชการ ให้ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ตลอดจนมาตรา ๑๔ ห้าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ๓) พระราชบัญญัติ คุ้มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐ สัญญาขายฝากจะกําหนดเวลาไถ่ต่ํากว่าหนึ่งปีหรือ
เกินสิบปีมิได้ ซึ่งประเด็นดังกล่าว ที่ผ่านมามีเกษตรกรให้ความเห็นว่า การที่กฎหมายกําหนดให้สัญญาขายฝาก
มีกําหนดเวลาไถ่คืนขั้นต่ําหนึ่งปีนั้นเป็นระยะเวลาที่สั้นไป ไม่สามารถไถ่คืนได้ เนื่องจากใช้เวลาฟื้นตัวมากกว่า 
๑ ปี ดังนั้น จึงมีผู้เสนอให้กําหนด เวลาไถ่ขั้นต่ําไว้ที่ประมาณ ๒-๓ ปี เพื่อให้เกษตรกรได้มีเวลาหาเงินมาไถ่คืน 
แต่หากเกษตรกรหรือผู้ขายฝากต้องการไถ่คืนก่อนครบกําหนดเวลาก็สามารถทําได้ กรณีข้างต้นเป็นตัวอย่าง
ที่ประชาชนทั่วไป ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ หากเห็นว่ามีความไม่เหมาะสม
ในทางปฏิบัติ  

นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร กรรมการ ได้กล่าวถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ประกอบด้วย 
มาตรการที่ ๑ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยว

ภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม ๔๐% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อห้อง
ต่อคืน รวมทั้งสนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ในวันจันทร์-พฤหัสบดี ได้ ๙๐๐ บาท
ต่อห้องต่อคืน และวันศุกร์-อาทิตย์ ได้ ๖๐๐ บาทต่อวัน นอกจากนี้ รัฐบาลยังช่วยสนับสนุนค่าตั๋วเคร่ืองบิน 
โดยจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋ว
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เคร่ืองบิน ๒ สิทธิผู้โดยสาร ต่อ ๑ ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้ เงินสนับสนุนค่าตั๋วเคร่ืองบินเท่ากับ ๔๐% ของ
ราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อผู้โดยสาร แต่กรณีนี้ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจํานวน
ไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเคร่ืองบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-
out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง โดยเป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔  

มาตรการที่ ๒ โครงการเที่ยวปันสุข แพ็คเกจกําลังใจ เพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นการตอบแทน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล 
ทํางานเชิงรุกควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการเดินทางจาก
ภาครัฐโดยตรง โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินค่าเดินทางผ่านบริษัทนําเที่ยว ไม่เกินคนละ ๒,๐๐๐ บาท มีเง่ือนไข
ว่าต้องเดินทางท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า ๒ วัน ๑ คืน ซึ่งล่าสุดครม. มีมติให้ขยายเวลาถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๔  

มาตรการที่ ๓ ช้อปดีมีคืน เป็นมาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ที่เปิดให้ประชาชนผู้มีหน้าที่
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นําเอกสารหลักฐานการซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ถึงวันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีภาษี ๒๕๖๓ ได้ตามจํานวนที่จ่ายจริง 
แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคน 

มาตรการที่ ๔ โครงการคนละคร่ึง และโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
โดยโครงการคนละครึ่ง ภาครัฐจะสนับสนุนการร่วมจ่ายค่าอาหาร เคร่ืองดื่มและสินค้าทั่วไป ไม่รวมสลาก 
กินแบ่ง เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบและบริการต่าง ๆ ร้อยละ ๕๐ ไม่เกิน ๑๕๐ บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน 
๓,๐๐๐ บาทต่อคน ผ่าน g-wallet (“เป๋าตัง” สําหรับประชาชน และ “ถุงเงิน” สําหรับร้านค้า) เป็น
ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยผู้ได้รับสิทธิตามโครงการเป็นประชาชนสัญชาติ
ไทยที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ไม่เกิน ๑๐ ล้านคน ส่วนโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
เป็นการช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จําเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น จํานวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 
๒๕๖๓ โดยกลุ่มที่ได้เดือนละ ๓๐๐ บาท จะได้รับเดือนละ ๘๐๐ บาท และกลุ่มที่ได้เดือนละ ๒๐๐ บาท  
จะได้รับเดือนละ ๗๐๐ บาท เป็นเวลา ๓ เดือน 

นอกจากนี้ อีกมาตรการหน่ึงที่สําคัญ คือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 
หรือโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา รวม ๖๐,๐๐๐ ราย โดยจะดําเนินการ
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานตําบลละ ๒๐ คน โดยจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป
เพื่อดําเนินกิจกรรม เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การเฝ้าระวังประสานงานและติดตามสถานการณ์การระบาดของ
โควิด-๑๙ หรือการจัดทําข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งเป็นการสนับสนุนการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่จะเข้าไปดําเนินการในพื้นที่ที่สถาบันอุดมศึกษารับผิดชอบตามบริบทของพื้นที่
ให้แก่ชุมชน ๓,๐๐๐ ตําบล เช่น การยกระดับสินค้า OTOP หรืออาชีพอื่น ๆ การยกระดับการท่องเที่ยว 
หรือการเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน เป็นต้น  

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มี
โอกาสมาเยือนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพบปะประชาชนและแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน พร้อมนี้ ได้กล่าวถึง
แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ แนวทาง ในกรณีที่ประชาชนมีเร่ืองร้องเรียนและ
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ต้องการนําเสนอให้คณะกรรมการฯ รับทราบ โดยแนวทางแรกเป็นกรณีที่มีเร่ืองร้องเรียนและส่วนราชการ 
ณ ที่นี้สามารถรับไปดําเนินการได้ทันที คณะกรรมการฯ ก็จะส่งมอบให้กับจังหวัดและส่วนราชการรับไป
ดําเนินการต่อ แต่หากเป็นเร่ืองร้องเรียนที่อยู่ในการดําเนินการของส่วนราชการส่วนกลาง ในวันนี้ก็มีผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีมาร่วมด้วย และสามารถรับเร่ืองกลับไป
ดําเนินการต่อได้ แต่หากเป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกับด้านกฎหมาย สมาชิกวุฒิสภาจะรับประเด็นดังกล่าวไป
ประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภาเพื่อพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 
นอกจากนี้ ในวันนี้จะได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการแบ่งกลุ่มเป็น ๖ กลุ่ม ประกอบด้วย 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรปลอดภัย กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่ม Young Smart Farmer กลุ่มการ
บริหารจัดการน้ํา และกลุ่มที่ดินทํากิน โดยแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกวุฒิสภาร่วมพูดคุยกับประชาชนด้วย ดังนั้น 
จึงหวังว่าการลงพื้นที่พบประชาชนของสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้จะได้รับประโยชน์ อีกทั้งได้รับทราบประเด็น
ปัญหา และนําไปดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่าง ๆ ต่อไป 

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ กล่าวว่าการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญ  
เพื่อส่งเสริมให้ปัญหาที่มีอยู่ลดลงและหมดไปให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาเร่ืองสภาพแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหายาเสพติด หรือปัญหาชุมชน ปัญหาเหล่านี้เป็นเร่ืองในประเทศที่จําเป็นต้อง
ได้รับการปฏิรูป และหน้าที่ของวุฒิสภา คือ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปจะ
ทําให้เกิดการบูรณาการ ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีส่วนราชการหลายแห่งที่ทําในเร่ืองเดียวกัน แต่ไม่ได้มีการ 
บูรณาการร่วมกัน อันเนื่องมาจากการกําหนดหน้าที่และอํานาจไว้ในลักษณะที่เหลื่อมล้ํากัน ดังนั้น ทุกฝ่าย
จึงต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อนําสู่การแก้ไขเพื่อทําให้ปัญหาลดลงและหมดไป พร้อมนี้ได้กล่าวถึงพระราช 
บัญญัติสภาองค์กรชุมชนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้วางแนวทางให้ภาคประชาชนรวมตัวกัน ทําหน้าที่ประมวล
เร่ืองสําคัญที่เกิดขึ้นในตําบลเพื่อนําไปแจ้งให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับทราบ ดังนั้น ในส่วนของสภาองค์กรชุมชนตําบลจึงมีบทบาทมาก และได้รับการ
ยอมรับในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับข้อมูลจากสภาองค์กรชุมชน
ตําบลทั้งหมด  

ในวันนี้มีการแบ่งกลุ่มเป็น ๖ กลุ่ม จึงขอเชิญชวนทุกท่านทั้งภาคราชการและภาคประชาชนเข้าร่วม
กลุ่มตามความถนัดหรือกลุ่มที่ตรงกับความต้องการ หากท่านมีประเด็นปัญหาที่ต้องการยื่นให้สมาชิก
วุฒิสภาก็สามารถมอบได้ อีกทั้งผลที่ได้จากการเข้ากลุ่ม คณะกรรมการฯ จะนําไปประมวล ติดตาม 
เสนอแนะและเร่งรัดในประเด็นที่วุฒิสภาสามารถจะปฏิบัติได้  

จากนั้นเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น ๖ กลุ่ม 
และตัวแทนของแต่ละกลุ่มได้นําเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขต่าง ๆ โดยสรุปสาระ 
สําคัญได้ดังนี้  

๑. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่  
 นายชัชวาลย์ จันทร์ฉาย ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตัวแทนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ นําเสนอ
ปัญหาของเกษตรแปลงใหญ่ ดังนี้ (๑) นาแปลงใหญ่ในพื้นที่อําเภออู่ทอง ประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เคร่ืองมือในการทํานา อาทิ เคร่ืองคัดเมล็ดพันธุ์ เคร่ืองปักดํา และเคร่ืองพ่นยา ปัญหาปุ๋ย-ยากําจัดศัตรูพืช  
มีราคาแพง ปัญหาราคาข้าวตกต่ํา รวมถึงปัญหาเร่ืองการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ ซึ่งประสบทั้งปัญหาน้ําท่วม
และภัยแล้ง ทั้งนี้ ทางกลุ่มต้องการได้รับการสนับสนุนเคร่ืองมือในการทํานา อีกทั้งขอให้ภาครัฐช่วยดูแล
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เร่ืองการตั้งราคารับซื้อข้าวของโรงสี ส่วนเรื่องการบริหารจัดการน้ํา ต้องการให้สร้างคันก้ันน้ํารอบตําบล
เจดีย์ อําเภออู่ทอง ซึ่งปัจจุบันมีคันก้ันน้ําเพียง ๒ ด้าน (๒) ประมงแปลงใหญ่ ประสบปัญหาราคาปลาดุก
ตกต่ํา อาหารปลามีราคาแพง รวมถึงขาดเงินทุนหมุนเวียน จึงขอให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมดูแลราคาอาหารปลา 
และให้การสนับสนุนด้านเงินลงทุนดอกเบ้ียต่ํา (๓) กลุ่มแพะแปลงใหญ่ ประสบปัญหาขาดเงินทุนในการซื้อ
แม่พันธุ์แพะ เพื่อนํามาผลิตลูกแพะจําหน่ายสู่ตลาด ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มมีตลาดรองรับ แต่ผลผลิตมีไม่พอจําหน่าย 
และ (๔) กลุ่มผักอินทรีย์แปลงใหญ ่ต้องการให้สนับสนุนงบประมาณเพื่อทําโต๊ะสําหรับปลูกผักอินทรีย์ 

๒. กลุ่มเกษตรปราดเปร่ือง Young Smart Farmer 
 นายคารม คงปรีพันธ์ุ ตัวแทนกลุ่ม Young Smart Farmer กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของกลุ่ม 
Young Smart Farmer ในฐานะน้องใหม่ด้านการเกษตร มีภาพรวมในการทํางานย่ิงใหญ่มาก ทั้งเร่ือง 
ความรู้ความสามารถด้านวิชาการเกษตรทั้งระบบ เพื่อความย่ังยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร การพึ่งพา
ตนเอง และการแข่งขันทางการค้าในอนาคต นอกจากนี้ ความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาทําการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนจาก “ทํามากได้น้อย” เป็น “ทําน้อยได้มาก” 
ทั้งหมดนี้จะนําพาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปในทิศทางที่ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้คือเป้าหมายของ Young Smart Farmer 
แต่ในทางกลับกัน กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับการส่งเสริมน้อยมาก สิ่งที่เห็นชัดคือ Young Smart Farmer 
ที่ประสบความสําเร็จจะอยู่ในกลุ่มของนายทุน สําหรับเกษตรกรธรรมดาที่มีทุนน้อย ต้องดิ้นรนด้วยการพา
ตัวเองเข้าไปเก่ียวข้องกับหน่วยงาน เพื่อหาช่องทางในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ดังนั้น จึงขอให้มี
หน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่ม Young Smart Farmer อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  ๓. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 นายศิริชัย แซ่ซือ ตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นําเสนอปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่
ต้องการให้ภาครัฐช่วยกันแก้ไข ได้แก่ ปัญหาด้านการบริหารงานและด้านการตลาด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
การขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี การไม่มีศูนย์แสดงสินค้าหรือจําหน่ายสินค้า โดยเสนอให้ภาครัฐจัดหาสถานท่ี
เพื่อจัดจําหน่ายสินค้า และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านช่องทางสื่อสารที่
หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ปัญหาด้านงบประมาณ ซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจหลายกลุ่มขาด
งบประมาณในการต่อยอดทําธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขาดงบประมาณในการปรุงสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มทอผ้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอิ่มใจ กลุ่มอนุรักษ์บ้านวังโนราห์ จึงเสนอให้มีการสนับสนุนด้านการเงินและ
หาช่องทางการตลาด ปัญหาเร่ืองกฎระเบียบของภาครัฐที่มีความซ้ําซ้อนมากเกินไป ต้องการให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์ one stop service สําหรับติดต่อประสานงานเพียงจุดเดียว เพื่อให้ชาวบ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สามารถดําเนินงานและติดต่องานได้ง่ายขึ้น  
 ๔. กลุ่มที่ดินทํากิน 
 นางสาววิภาศศิ ช้างทอง ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบล จังหวัดสุพรรณบุรี ตัวแทนกลุ่ม
ที่ดินทํากิน กล่าวว่า ปัญหาเร่ืองที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการดูแลไปบ้าง
พอสมควร ทั้งในเขตพื้นที่ของภาคเอกชน และพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แต่ยังมีปัญหาบ้าง
ในพื้นที่อําเภอด่านช้าง อําเภอสามชุก อําเภอเดิมบางนางบวช และอําเภออู่ทอง ซึ่งยังมีผู้ยากไร้และผู้มีรายได้
น้อยที่ยังไม่มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย จะทําอย่างไรที่จะลดความเหลื่อมล้ําในการถือครองที่ดินได้บ้าง จึงมี
ข้อเสนอแนะว่า ต้องมีการทําประชาคมเพื่อเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน 
ตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่ถือครองที่ดินต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อร่วมกันจัดสรรที่ดิน
ทํากินและลดความเหลื่อมล้ําอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนบูรณาการกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น



๘ 
 
ที่ดินราชพัสดุ ที่ดินในความครอบครองของส่วนราชการ ที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนที่ดินของวัด 
เสนอให้มีการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า สําหรับผู้ที่ถือครองที่ดินจํานวนมาก เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมาย
ที่ล้าหลังหรือปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเสนอให้มีการจัดทําฐานข้อมูลที่ดิน
อย่างเป็นระบบ มีการสํารวจที่ดิน การข้ึนทะเบียน เพื่อนํามาสู่การบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ 

๕. กลุ่มบริหารจัดการน้ําโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 นายอนันต์ เพ็ชร์หนู ผู้อํานวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
(สทนช.) ตัวแทนกลุ่มบริหารจัดการน้ําโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน นําเสนอภาพรวมเรื่องการ
บริหารจัดการน้ําของประเทศภายใต้กรอบแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ํา ๒๐ ปี และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการน้ํา ได้แก่  
 (๑) การบริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งน้ําอุปโภคบริโภคที่อยู่ในความดูแลของการ
ประปาส่วนภูมิภาคไม่มีปัญหา จะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างจะเกิดในช่วงฤดูแล้งและขาดน้ําดิบที่จะมาทํา
น้ําประปา ซึ่งถือได้ว่าไม่มีปัญหา แต่สําหรับพื้นที่นอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค จะเป็นปัญหาของการ
ประปาหมู่บ้าน ซึ่งใช้น้ําทั้งผิวดินและใต้ดิน ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากฝนทิ้ง
ช่วงส่งผลให้ปริมาณนํ้าใต้ดินน้อย ทําให้ประปาหมู่บ้านขาดแคลนนํ้าดิบมาผลิตน้ําประปา จึงเสนอแนะให้
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลควรมีโครงการเจาะบ่อน้ําบาดาลเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และต้องขอความ
ร่วมมือจากทางท้องถิ่นที่จะเป็นผู้กําหนดหรือชี้เป้าแผนงานเข้ามา  
 (๒) ความม่ันคงของน้ําในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรีมีปัญหาการขาด
แคลนน้ําในพื้นที่ด้านทิศตะวันตก เพราะเป็นพื้นที่ค่อนข้างสูง ไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ํา และไม่มีแหล่งน้ําต้นทุน
ของตัวเอง ต้องอาศัยการผันน้ําจากแม่น้ําท่าจีนมากักเก็บที่อ่างเก็บน้ํากระเสียว ปัญหาคือปริมาณนํ้ามีน้อย 
แต่พื้นที่เกษตรมีจํานวนมากหลายล้านไร่ ทําให้เกิดการจัดสรรน้ําไม่เพียงพอกับพื้นที่การเกษตร ดังนั้น สภา
เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี จึงเสนอว่าควรจะมีการจัดสรรน้ําลงมาและก่อสร้างฝายแบบมาตรฐานเพ่ือกัก
เก็บน้ํา ซึ่งปัจจุบันนี้ในคลองสองพี่น้องเป็นฝายยางอยู่ ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทางกรมชลประทานได้
ชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า ได้จัดทําแผนงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการ
ก่อสร้างประตูระบายน้ําที่คลองสองพี่น้อง นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดในการผันน้ําจากเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัด
กาญจนบุรี เข้ามาสู่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีปัญหาที่ค่อนข้างยุ่งยากทั้งในทางเทคนิคอีกทั้งเป็นพื้นที่ชุมชน 
ตรงส่วนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการศึกษาเพื่อทําการพัฒนา  
  (๓) การบริหารจัดการน้ํา ซึ่งยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน อีกทั้งเกษตรกรหรือภาค
ประชาชนยังมองแต่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก เช่น ชลประทานปล่อยน้ําลงคลอง เกษตรกรที่อยู่ต้นน้ํา
สูบน้ําหมด ส่วนคนที่อยู่ปลายน้ําไม่มีน้ําเลย เป็นต้น ดังนั้น ต้องมีแนวทางแก้ไข จึงเห็นว่าต้องเริ่มต้นจาก
ชุมชนก่อน โดยให้คนในชุมชนรู้จักแบ่งปันน้ําตามความเหมาะสม หากชุมชนเร่ิมต้นได้ดี ท้องถิ่นเข้ามาช่วย
บริหารจัดการ หน่วยงานของภาครัฐเข้ามาร่วมบูรณาการจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ําของประเทศได้อย่างย่ังยืน  
 ๖. กลุ่มเกษตรปลอดภัย 
 นายเกษมชัย แสงสว่าง ประธานเครือข่ายโคก หนอง นา โมเดล จังหวัดสุพรรณบุรี และนาย
ปัญญา ใคร่ครวญ เกษตรกรประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองย่ังยืน และประธานศูนย์เรียนรู้
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอําเภออู่ทอง ตัวแทนกลุ่มเกษตรปลอดภัย ได้นําเสนอปัญหา
และข้อเสนอแนะของกลุ่มเกษตรปลอดภัยหลัก ๆ ได้แก่ (๑) ปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร  
จึงเสนอให้นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน โดยเฉพาะเรื่องของ “โคก หนอง นา โมเดล” มาใช้



๙ 
 
จัดการน้ําในแปลงเกษตร เพราะว่าในแปลงของโคก หนอง นา โมเดล จะมีหนอง มีสระ มีหลุมขนมครกมีคลอง
ไส้ไก่ และเห็นว่าสํานักงานเกษตรจังหวัดควรมีการขยายผล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงโคก หนอง นา โมเดล
ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งควรมีการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน (๒) ปัญหาด้าน
การตลาด การทําการเกษตรแบบต่างคนต่างทํา ไม่มีการรวมกลุ่มกัน ขาดความรู้ในกระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพเก่ียวกับการผลิตพืชอินทรีย์ จึงเห็นว่าควรให้เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัดประสานงานให้
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มอย่างจริงจัง รวมถึงให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนักรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนลด ละ เลิกการใช้สารเคมี (๓) ปัญหาอื่น ๆ อาทิ โรคและแมลงระบาดในพืช ปัญหาราคาปุ๋ย 
ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ไม่คุ้มกับการลงทุน ตลอดจนปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา รวมถึงขาดช่องทางการตลาด 

ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ตอบช้ีแจงในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
 นายวินิจ เฮ่าบุญ พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตอบชี้แจงในเร่ืองราคาปุ๋ยแพงว่า พาณิชย์จังหวัด
ได้กําหนดให้ร้านค้าที่จําหน่ายปุ๋ยเคมี ต้องมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กําหนดให้ผู้จําหน่ายต้องปิดป้ายแสดงราคาปุ๋ย หากไม่ปิดป้ายมีโทษปรับ
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังมีมาตรการลดราคาสินค้า โดยขอความร่วมมือไปยัง
ผู้ประกอบการที่จําหน่ายให้ตรึงราคาและปรับลดราคาเป็นช่วง ๆ อย่างไรก็ตาม อีกช่องทางหนึ่งที่เกษตรกร
สามารถซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูก คือ การรวมกลุ่มกัน ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายเร่ืองนาแปลงใหญ่ เพื่อต้องการให้
เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตหรือกู้เงินทุน เพื่อนํามาหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ดังนั้น 
จะเป็นการดีหากเกษตรกรจะรวมตัวกันเพื่อต่อรองราคากับผู้ผลิตปุ๋ยหรือผู้ค้าปุ๋ยในการสั่งซื้อตามสัดส่วนที่
ต้องการ ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการได้ทราบว่า 
เกษตรกรกลุ่มไหนต้องการซื้อปุ๋ยสูตรอะไร จํานวนเท่าไหร่ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ามาเสนอราคาเพื่อคัดเลือก 
ผู้ประกอบการรายใดท่ีเสนอราคาต่ํา กลุ่มเกษตรกรก็เลือกซื้อเจ้านั้น อีกส่วนหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้การสนับสนุน คือ เร่ืองปุ๋ยสั่งตัด ที่จะช่วยลดราคาและลดต้นทุนให้กับเกษตรกร ส่วนในเรื่องของดิน 
พัฒนาที่ดินจังหวัดสามารถนําดินไปตรวจได้ว่าดินของเกษตรกรนั้นขาดปุ๋ยสูตรใดหรือต้องการเพิ่ม
สารอาหารประเภทใดบ้าง เพื่อที่เกษตรกรจะได้ใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดินและพืชชนิดนั้น ๆ ได้ 
 ในส่วนของการตลาด จังหวัดสุพรรณบุรีมีโรงสีที่ขอจดทะเบียนประกอบการค้าข้าว จํานวน ๘๕ 
โรงสี สามารถรับปริมาณผลผลิตข้าวต่อวันได้ประมาณ ๒๑,๐๐๐ ตัน ซึ่งที่ผ่านมา แหล่งจําหน่ายข้าวของ
จังหวัดสุพรรณบุรีไม่มีปัญหา เพราะว่านอกจากโรงสีแล้ว ยังมีท่าข้าวที่ตั้งอยู่ในแหล่งผลิตต่าง ๆ อีก
ประมาณ ๕๔ แห่ง ขณะเดียวกันปริมาณข้าวเปลือกในโรงสีของจังหวัดสุพรรณบุรีมีไม่เพียงพอ ยังมีโรงสี
หลายแห่งที่ต้องไปซื้อข้าวเปลือกจากภาคอีสานและภาคเหนือมาสี ซึ่งในส่วนของราคารับซื้อก็เป็นไปตาม
กลไกของตลาด โดยในส่วนของราคารับซื้อ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดได้มีการจัดทํากลุ่มไลน์ ซึ่งมีสมาชิก
ประมาณ ๑๕๐ กว่าราย กระจายอยู่ทุกอําเภอ และจะได้มีการแจ้งราคาข้าวเป็นประจําทุกวัน 
 นายวราพงษ์ เดชะเทศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัด
สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงว่า ในกรณีของสมาชิกนาแปลงใหญ่ที่กล่าวถึงการขาดเคร่ืองจักร อุปกรณ์และปัจจัย 
การผลิต และเงินทุนหมุนเวียนนั้น ในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในเรื่องของการทํานา การทํา
การเกษตรแปลงใหญ่นั้น มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ได้อนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เสนอ กรอบวงเงินรวม 
๑๓,๙๐๔ ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่จะสนับสนุนสมาชิกแปลงใหญ่ ด้วยการจัดหาปัจจัยการผลิตและวัสดุ



๑๐ 
 
อุปกรณ์ครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการตลาด ซึ่งสมาชิก
จะสามารถจัดหาด้วยตนเองได้ตามความจําเป็นและตามความต้องการของกลุ่ม เพื่อพัฒนาต่อยอดกิจกรรม
ในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างย่ังยืน ซึ่งแปลงใหญ่ของจังหวัด
สุพรรณบุรีมีทั้งหมด ๖๗ แปลง แต่สมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๕๔ แปลง แต่ละแปลงได้มีการเสนอ
ความต้องการเข้ามาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของปัจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ์ที่จะได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแปลงใหญ่ เพียงแต่ว่าต้องอยู่ในเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด คือ 
แปลงใหญ่ที่ยังไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล ต้องไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล  
ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะให้เงินสนับสนุน
ในการซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ รวมทั้งวัสดุการเกษตรให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ กรมส่งเสริม
การเกษตรได้สั่งการมาแล้ว และสํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เชิญสมาชิกทั้ง ๕๔ แปลงที่ขอเข้าร่วม
โครงการฯ มาทําความเข้าใจกันว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรจึงจะได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนดังกล่าวได้   
 ส่วนเรื่องปุ๋ยสั่งตัดนั้น ทางสํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดําเนินการตามปกติ ซึ่งนาแปลงใหญ่
มีการดําเนินการในเรื่องปุ๋ยสั่งตัดอยู่แล้ว เพราะในกลุ่มนาแปลงใหญ่จะต้องมีกลุ่มย่อย เช่น กลุ่มเมล็ดพันธุ์ 
หรือกลุ่มปัจจัยการผลิต ซึ่งทําหน้าที่ดูแลในเรื่องของปุ๋ย เป็นต้น  
 นายนิเวศน์ สิวารัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ชี้แจงว่า ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม 
มีหน้าที่เก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
หนึ่งในหกกระทรวงหลักที่มีส่วนในการพัฒนาชนบทมาตั้งแต่เดิม ซึ่งปัจจุบันได้ปรับภารกิจเข้ามาอยู่ใน
ส่วนกลางน้ํา ส่วนต้นน้ําจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นผู้ผลิต กระทรวงอุตสาหกรรม
จะมีหน้าที่พัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  
มีศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SME Rescue Center) เป็นตัวกลางประสานงานให้ความช่วยเหลือ 
SMEs ไทย โดยดึงหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงิน สร้างเครือข่ายพร้อมช่วยฟื้นฟูให้แก่ผู้ประกอบ 
SMEs ทั้งทางด้านการเงิน การตลาด และความช่วยเหลือด้านการจัดการและแผนธุรกิจ ถ้าผู้ประกอบการที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ามาที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทางศูนย์จะให้คําปรึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเร่ืองเงินทุน 

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ ภายใต้โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร เพื่อยกระดับการบริการของสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสู่การเป็น “ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ ระดับจังหวัด (Mini ITC)” โดยรองรับการบริการด้าน
นวัตกรรม การแปรรูป การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดท้ังในด้านรูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสินค้าอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
โดยศูนย์ ITC ส่วนกลาง อยู่ที่กล้วยน้ําไท และในส่วนภูมิภาคจะกระจายอยู่ที่สํานักงานอุตสาหกรรมทั่ว
ประเทศทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘ ซึ่งหน้าที่ของศูนย์นี้ 
คือ การให้คําปรึกษา แนะนํา ในการประกอบกิจการตั้งแต่เร่ิมแรก การออกแบบผลิตภัณฑ์ จากนั้น จะส่ง
ต่อไปที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาค ซึ่งจะมีหน้าที่คล้าย ๆ กัน แต่จะให้คําปรึกษาแบบเชิงลึกและ
เข้าถึงรายละเอียด อีกทั้งที่ศูนย์ยังมีบริการเคร่ืองจักร เช่น เคร่ืองซีลกระป๋อง เกษตรกรสามารถเข้าไป
ทดลองทําเห็ดกระป๋องหรือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องได้ หรือการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ถัดมา
เป็นเร่ืองของเงินทุน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมีเงินทุนหลายระดับ ระดับแรก คือ เงินกองทุน ๒ หม่ืนล้าน 
โดยให้ผู้ประกอบการรายย่อยกู้ในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และจะมีแพ็คเกจต่าง ๆ  



๑๑ 
 
ไล่ระดับลงมา อาทิ สินเชื่อคนตัวเล็ก นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีกองทุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย ซึ่งดําเนินการมาเกือบ ๒๐ ปีแล้ว มีวงเงินให้
กู้ในอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี ในวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท โดยใช้บุคคลคํ้าประกัน จํานวน ๒ ราย เหล่านี้คือการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในวิสาหกิจชุมชน  

 ในช่วงท้าย พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ดินว่า 
มีความสําคัญ ถ้าเกษตรกรต้องการปุ๋ยสั่งตัด ต้องมีการวิเคราะห์ค่าดินให้ถูกต้อง ไม่สามารถใส่ปุ๋ยตามที่
โฆษณาทั่วไป ดังนั้น ต้องผลักดันให้เกษตรแปลงใหญ่เดินหน้าต่อไปเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม 
ซึ่งจะทําให้มีการแบ่งปันปัจจัยการผลิต อํานาจต่อรองในการสั่งซื้อ การขาย และการตลาด ไม่ให้มีการตัด
ราคากัน จึงขอฝากเกษตรและสหกรณ์จังหวัด รวมทั้งเกษตรจังหวัด ช่วยดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาต่อไปด้วย 
นอกจากนี้ ได้ชี้แจงเก่ียวกับที่ดินทํากินว่า ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ซึ่งมีหน้าที่กําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ซึ่งจะช่วย
แก้ปัญหาตามข้อเสนอแนะของกลุ่มกลุ่มที่ดินทํากินได้ในระดับหนึ่ง ส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํา 
ทั้งเร่ืองการมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ํา ซึ่งจะต้องไปผลักดันเร่ืองพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ่มน้ํา เพื่อให้เกิด
คณะกรรมการลุ่มน้ํา ซึ่งประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และประการสุดท้ายการตั้งงบประมาณ
ในการบํารุงรักษาแหล่งน้ําที่มีขนาดเล็กกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้มีการถ่ายโอนมาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดูแลตามมติคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่น
จังหวัดสามารถตั้งของบประมาณผ่านไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในส่วนของสํานักงานทรัพยากร
น้ําแห่งชาติ (สทนช.) ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่สามารถของบประมาณได้ โดยผ่านทางคณะกรรมการลุ่มน้ํา  

โอกาสนี้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวขอบคุณคณะสมาชิก
วุฒิสภาที่ได้เปิดเวทีให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความเห็น เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้นําประเด็นไปหาทางแก้ไข
ร่วมกัน ปัญหาเร่ืองการกักเก็บน้ําซึ่งจะต้องมีการสร้างพื้นที่ให้น้ําอยู่และสร้างทางให้น้ําไป โดยการสร้าง
พื้นที่ให้น้ําอยู่นั้น ได้มีการหารือและจะดําเนินการสร้างธนาคารนํ้าใต้ดิน โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งจะจัดตั้งเป็นคณะทํางานเพื่อดูแลในเร่ืองของการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
ของจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนการสร้างทางให้น้ําไปนั้น จากสภาพการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ซึ่งน้ําที่ท่วมขัง
ระบายลงได้ช้า พบว่า มีสิ่งกีดขวางทางน้ํา โดยเฉพาะผักตบชวา ซึ่งมักจะไปติดที่สะพาน หรือติดตรง
ช่องทางที่คับแคบทําให้น้ําไหลได้ช้าและท่วมขังอยู่เป็นเวลานาน ดังนั้น หากแก้ไขทางให้น้ําสามารถไหลไป
ได้อย่างสะดวกปัญหาของพี่น้องประชาชนน่าจะลดลง ส่วนในเรื่องของที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรีมี
คณะกรรมการนโยบายที่ดินในระดับจังหวัดดําเนินการมาโดยต่อเนื่อง และในปีนี้มีเป้าหมายที่จะดําเนินการ
เพิ่มเติม จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า รัฐบาลและจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดําเนินการตามแนวนโยบาย 
โดยจะจัดสรรที่อยู่และที่ทํากินให้กับผู้ยากไร้ สร้างความเท่าเทียมกัน แต่อาจจะยังไม่เห็นผลในทันที  
ต้องอาศัยระยะเวลาเพราะเร่ืองที่ดินจะมีระเบียบและกฎหมายที่เข้ามาเก่ียวข้องด้วยจํานวนมาก ส่วนในเรื่อง
ของสินค้าการเกษตรหรือสินค้าต่าง ๆ ของวิสาหกิจชุมชน ทางหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการจัดทํา 
แบรนด์ที่ชื่อว่า “น้องเหน่อ” ขึ้นมา เพื่อเป็นแบรนด์ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเฉพาะ ซึ่งก็มีผู้มาอุดหนุน
สินค้าเป็นจํานวนมาก อีกทั้งมีการสอบถามสถานที่จัดจําหน่าย นอกจากนี้ ในด้านของตลาดกลางทาง



๑๒ 
 
การเกษตร ที่ผ่านมามีปัญหาเก่ียวกับสินค้าประมงสัตว์น้ําไม่มีที่จัดจําหน่าย ก็ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนหลายส่วน เหล่านี้ทางจังหวัดพร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายมา 
เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์และการพัฒนา ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้จัด
เวทีในวันนี้และทําให้ทางจังหวัดและส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูลเพื่อนําไปแก้ไขปัญหาต่อไป 

จากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ วัดเขากําแพง ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง นําโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท 
รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบและติดตาม  
“โครงการสนับสนุนชุมชนจัดการน้ําด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี  
นายสมศักดิ์ ศรีทองกูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและ
บรรยายสรุปโครงการ โอกาสน้ี คณะกรรมการฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านเขากําแพง โดยมี  
นางดวงใจ บัวงาม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขากําแพง เป็นผู้รับมอบ จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้เย่ียมชม
ธนาคารน้ําใต้ดินและฝายชะลอนํ้าของชุมชนตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งการสร้างฝาย
ชะลอน้ําเป็นการดําเนินการตาม “โครงการสนับสนุนชุมชนจัดการน้ําด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” 
ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสร้างฝาย
ชะลอน้ํา เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งเพื่อเป็นการกักเก็บน้ํา เพิ่มแหล่งน้ําต้นทุนไว้สําหรับใช้
ในการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ตลอดจนเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม คณะกรรมการฯ จึงได้สนับสนุน
งบประมาณ จํานวน ๙๐,๐๐๐ บาท และเป็นการดําเนินการร่วมกันของชุมชน ทั้งในส่วนของวัด ประชาชน
ในพื้นที่ ส่วนราชการและวุฒิสภา  

๘. วิธีการประเมินผล 
             สังเกต       สอบถาม            ใช้เคร่ืองมือสื่อสาร  

สัมภาษณ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสํารวจความคิดเห็นเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๑๐๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 
ชาย ๔๖
หญิง ๕๔
รวม ๑๐๐



๑๓ 
 
  
 ๒. อายุ    

อายุ ร้อยละ (%) 
น้อยกว่า ๒๐ ปี 
๒๑ – ๓๐ ปี 
๓๑ – ๔๐ ปี 
๔๑ – ๕๐ ปี 
๕๑ – ๖๐ ปี 

มากกว่า ๖๐ ปี 

๑ 
๗ 
๑๒ 
๒๙ 
๓๗ 
๑๔ 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศึกษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศึกษา 

๒ 
๒๖ 

มัธยมศึกษา ๑๒ 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๔ 
ปริญญาตรี ๓๕ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๒๑ 

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

๔๕ 
๔ 
๓ 
๔๔ 
๔ 

  ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพมิพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กํานันฯ 
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๗๒ 
๓๑ 
๓๘ 
๔๓ 
๔ 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 



๑๔ 
 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๖๕.๒๐ มีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ
มาก จํานวน ๓ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๗๕.๘๐ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
๒. ร้อยละ ๗๔.๘๐ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
๓. ร้อยละ ๗๐ ได้รับความรู้จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน

การแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต  
ส่วนอีก ๓ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
๑. ร้อยละ ๖๖ รับทราบบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา  
๒. ร้อยละ ๖๔.๒๐ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เก่ียวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ  
๓. ร้อยละ ๕๘.๘๐ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด  

๙. ผลการดําเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๑๒๐ คน 
 - จํานวนผู้เข้าร่วม ๒๐๐ คน  
 - แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทั่วไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอําเภอ ผู้นํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานันและผู้ใหญ่บ้าน  
 ๒. ประชาชนทั่วไป ได้แก่ เกษตรกร และผู้นําชุมชน  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย tigernews online-news และประชาไทนิวส์  
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา พร้อมทั้ง
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 ๙.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม                  

                     อื่น ๆ .................................... 



๑๕ 
 
  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 
๑๐. ข้อเสนอแนะ   

๑. ปฏิรูประบอบยุติธรรม โดยเฉพาะปฏิรูปตํารวจให้มีความเป็นธรรมและเป็นกลาง 
๒. แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
๓. เร่ืองแก้กฎหมายของประเทศไทย ควรมีการแก้ไข อย่าให้กฎหมายไทยมีสองมาตรฐาน 
๔. ส่วนราชการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งให้สมาชิกกลุ่มหาที่ปรึกษากลุ่มได้เอง 

รวมถึงมีเงินช่วยเหลือตามความจําเป็นที่ทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันและการปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามา
สนับสนุน ช่วยเหลือ 

๕. การขออนุญาตใช้พื้นที่ มีระยะเวลานาน ควรมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อความว่องไว 
๖. ขอให้มีการให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมพื้นฐานให้มากกว่านี้ 
๗. ขอให้ยกเลิกเร่ืองการให้สัมปทานทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด 
๘. การขออนุญาตใช้ที่ดินของกรมศิลปากร ควรมีการกระจายอํานาจในการอนุญาต (ขออนุญาต

ปลูกสร้างอาคาร ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี) ทําให้การขอล่าช้า 
 

************************* 
 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  
ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ช่วงเช้า  
 



๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  



๑๗ 
 

  

  

  

  

  



๑๘ 
 

  

 
 
 
 
 
 
ช่วงบ่าย ณ วัดเขากําแพง ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  

 

 



๑๙ 
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